

บรรณาธิการแถลง

วารสารพยาบาลตำรวจได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ 11 ฉบับที่ 1 นี้ กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจได้รับอนุมัติเลขวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online Journal) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้สามารถจัดทำวารสารพยาบาลตำรวจ (Online) ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2672-961X (Online) ควบคู่กับเลขฉบับตีพิมพ์เลขที่ ISSN 1906-652X (Print) จึงทำให้วารสารพยาบาลตำรวจเป็นวารสารออนไลน์เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ภายในเล่มนี้ยังมีการปรับรูปแบบของวารสารเพื่อความเป็นสากลในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่ท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ โดยครอบคลุมการวิจัยเชิงคุณภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจ พยาบาลพี่เลี้ยงแบบเถาในการดูแลพยาบาลจบใหม่ที่ปฏิบัติงาน สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการ ประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานทางการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 7 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราของภาครัฐ การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รูปแบบการศึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดภาคใต้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุ การพัฒนาความแตกฉานด้านสุขภาพเกี่ยวกับการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน และการทดสอบคุณภาพแบบประเมินการจัดการตนเองที่แปลเป็นภาษาไทยสำหรับผู้สูงอายุโรคออร์โธปิดิกส์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ 5 เรื่อง ได้แก่ อาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนปลายจากเคมีบำบัด วิธีการจัดการ และผลลัพธ์ของการจัดการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหอบหืด ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพอดของเด็กรักเรียนโรคหืด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย และพฤติกรรมการขับชี้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยตามกฎหมายของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ซึ่งในฉบับนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางการพยาบาล 3 เรื่อง ได้แก่ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงสูงต่อความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี รวมทั้งบทความวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสรายบุคคลต่อความวิตกกังวลของนิสิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงข้ามเพศโดยทฤษฎีการศึกษากลุ่มการยอมรับและพันธะสัญญา สภาพปัญหาและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ารุนแรงและความเสี่ยงการฆ่าตัวตายสูงในข้าราชการตำรวจ และปิดท้ายฉบับนี้ด้วยบทความวิชาการทางการแพทย์ 2 เรื่อง ได้แก่ การรักษาหลอดเลือดโป่งพองโดยการสวนหลอดเลือดในปัจจุบัน และ การผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทในโรงพยาบาลตำรวจ

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ ท่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนผู้แต่งทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้กำลังใจ คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่วารสารพยาบาลตำรวจให้มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฉิมพร เกษโกมล
บรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ